



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 5 มกราคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ลื่นจีแม่ใจ	1	กรมส่งเสริมการเกษตร ดัน "ลื่นจีแม่ใจ" โครงการพะเยาโมเดล ยกระดับสู่ตลาดพรีเมียม	ไทยรัฐ
น้ำท่วม	2	ก.เกษตรฯห่วงใยเกษตรกรชาวใต้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม พื้นที่ภูเขา	เดลินิวส์
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ฟักทอง	3	เกษตรกรยิ้มแฉ่ง! ฟักทองราคาดี หน้าสวน 10 บาท/กก.	ช่อง 7HD
	4	เกษตรกรปลูกฟักทองสู้แล้งยิ้มร่าราคาดี!	เดลินิวส์
ลดการเผา	5	จังหวัดเชียงใหม่ ลดการเผา โดยเปลี่ยนต้นข้าวอัดก้อนลดต้นทุน	กรมประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	เกษตรยโสธร ชู "มาลัยข้าวตอก" ต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สยามรัฐ
อื่นๆ			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
วิสาหกิจชุมชนฯ	7	วิสาหกิจชุมชนฯเลี้ยงโคแปลงใหญ่ตำบลกำแพง ผลิตโคขุนเนื้อวัวเกรดพรีเมียม ปลอดภัย 100% ตอบทุกโจทย์สายเนื้อ	สยามรัฐ



กรมส่งเสริมการเกษตร ดัน "ลีนจีแม่ใจ" โครงการพะเยาโมเดล ยกระดับสู่ตลาดพรีเมียม

กรมส่งเสริมการเกษตรดันลีนจีแม่ใจ หนึ่งในโครงการพะเยาโมเดล เน้นยกระดับสินค้าเกษตรเกรด A ถึงพรีเมียม เสริมศักยภาพเกษตรกรให้ขายผ่านช่องทางตลาดสมัยใหม่ เป็นโมเดิร์นเทรด 90% และพรีออเดอร์ออนไลน์อีก 5%

นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา คือ ลีนจีแม่ใจ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ชนิดพืช ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการพัฒนาภายใต้โครงการพะเยาโมเดลสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตร และนำร่องเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพะเยา

สำหรับลีนจีแม่ใจ กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลีนจีคุณภาพห้วยปากกล้วย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ยกกระดับเกรดพรีเมียมให้ได้ 50% ยกกระดับเกรด AA ให้ได้ 10% ยกกระดับเกรด A ให้ได้ 5% และเพิ่มสัดส่วนช่องทางการตลาดสมัยใหม่ให้ได้ 95% โดยแบ่งเป็นโมเดิร์นเทรด 90% และสั่งจองล่วงหน้า (Pre Order) 5%

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกลยุทธ์การพัฒนา กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำหลักการตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นแนวทาง โดยเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า การตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์แสงและสร้างพลังงานที่สมบูรณ์ การตัดแต่งช่อดอกเพื่อให้จำนวนผลต่อช่อมีขนาดใหญ่ และมีจำนวนเหมาะสมกับพลังงาน ใช้เทคโนโลยีห่อผล (BCG) เพื่อป้องกันโรคและแมลงสีของผลผลิตสดสวย การพัฒนาระบบรวบรวม คัดแยก ตัดแต่ง และการขนส่งที่ได้มาตรฐาน GMP การเพิ่มสัดส่วนช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 95% การรักษาสัมพันธ์คู่ค้าเดิม เสริมคู่ค้าใหม่ โดยกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และระบบซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการจัดกิจกรรม Pre Order และประชาสัมพันธ์ชื่อลีนจีคุณภาพพรีเมียม และการอบรมสร้างทักษะการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคและผู้บริโภคมีความพึงพอใจ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการโครงการพะเยาโมเดล ศูนย์การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร โดยจะเริ่มดำเนินการนำร่องในสินค้าเกษตรสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 6 ชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว สมุนไพร มันสำปะหลัง และกาแฟ มีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร การส่งเสริมการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิต เพื่อยกระดับการรับรองตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจัดทำเป็นพะเยาโมเดลศูนย์การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร.



ก.เกษตรกรห่วงใยเกษตรกรรายได้ เร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วม ฟื้นฟูเยียวยา

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้เกษตรกรกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว

สถานการณ์น้ำท่วมใต้ในครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมายในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างกว้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด เบื้องต้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้บินด่วนไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจราษฎรผู้เดือดร้อน พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยรวมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 66-3 ม.ค. 67 จำนวน 27,560 ชุด ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรทุกด้าน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และหามาตรการในการเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 67) ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา 22,766 ราย พื้นที่ 39,673 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,914 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,414 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 25,345 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 1,548 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 634 ไร่ กระชัง 6,262 ตร.ม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว, กระบือ 2,217 ตัว, สุกร 5,574 ตัว, แพะ/แกะ 30,331 ตัว, สัตว์ปีก 481,912 ตัว, แปลงหญ้า 1,183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย... สามารถติดตามต่อได้ที่ : <https://www.dailynews.co.th/news/3053163/>



เกษตรกรยิ้มแจ่ม! พักทองราคาดี หน้าสวน 10 บาท/กก.

เกษตรกรครบุรีปลูกพักทองสู้แล้ง ยิ้มร่าราคาดีสูงกว่ากิโลละ 10 บาท เกษตรอำเภอดำเนินน้ำบรรจเป็นหนึ่งในปฏิทินปลูกพืชตามแนวคิด “ตลาดนำการเกษตร”

วันที่ (4 ม.ค.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอดำเนินน้ำ จ.นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเรื่องผลดีผลเสีย ปัญหาในการเพาะปลูก และราคาผลผลิต นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมทำปฏิทินส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยจะใช้วิธีการแบบใช้การตลาดนำการเกษตร หรือ การปลูกพืชที่เหมาะสมกับช่วงเวลาและให้ได้ราคาที่ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จะวางแผนที่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชต้นทุนต่ำ ใช้ธาตุอาหาร น้ น้อย ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้น แต่ให้ผลผลิตและราคาที่สูง ซึ่งพืชอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจตอนนี้คือพักทอง ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยอายุสั้นใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่ถึงสามเดือน หรือประมาณ 85 วัน และราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงช่วงกลางฤดูฝน

จากการสอบถามนายমন อ้นดีพิมาย อายุ 53 ปี เกษตรกรบ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ต.ลำเพ็ยก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกพักทองบอกว่า ตนเองใช้พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อทำการปลูกพักทองแทนการปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว อีกทั้งยังเป็นพืชใช้น้ำน้อย สู้แล้ง ทนโรค เหมาะแก่การเพาะปลูกในช่วงนี้ และทั้งยังให้ราคาสูง โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ต้นปีไปถึงกลางปี ราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 10 – 20 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมาก เพราะราคาที่เกษตรกรจะพออยู่ได้ไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 5 บาท

ตอนนี้ตัวเองปลูกพักทองเอาไว้ 5 ไร่ คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตประมาณ 15 ตัน และจะได้เงินจากการเก็บผลผลิตไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ทำให้พักทองกลายเป็นพืชทางเลือกที่ดี เหมาะที่จะเป็นหนึ่งในพืชเกษตรที่จะนำมาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้



เกษตรกรปลูกฟักทองสู้แล้งยิ้มร่าราคาดี!

เกษตรกรบุรี จ.นครราชสีมา ยิ้มออก ปลูกฟักทองสู้แล้ง ราคาดีสูงกว่ากิโลละ 10 บาท เกษตรอำเภอเตรียมนำบรรจุเป็นหนึ่งในปฏิทินปลูกพืชตามแนวคิด 'ตลาดนำการเกษตร'



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุทัย หนูวุ่น เกษตรอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเรื่องผลดีผลเสีย ปัญหาในการเพาะปลูก และราคาผลผลิต นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมทำปฏิทินส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยจะใช้วิธีการแบบใช้การตลาดนำการเกษตร หรือการปลูกพืชให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและให้ได้ราคาที่ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จะวางแผนที่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชต้นทุนต่ำ ไร้ธาตุอาหาร น้ำน้อย ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้น แต่ให้ผลผลิตและราคาที่สูง ซึ่งพืชอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือฟักทอง ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยอายุสั้นใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่ถึงสามเดือน หรือประมาณ 85 วัน และราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้งไปจนถึงช่วงกลางฤดูฝน

จากการสอบถามนายมน ยนต์พิมาย อายุ 53 ปี เกษตรกรบ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ต.ลำเพ็ยก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง กล่าวว่า ตนเองใช้พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อทำการปลูกฟักทองแทนการปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว อีกทั้งยังเป็นพืชใช้น้ำน้อย สู้แล้ง ทนโรค เหมาะแก่การเพาะปลูกในช่วงนี้ และตัวยังให้ราคาสูง โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ต้นปีไปถึงกลางปี ราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 10-20 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมาก เพราะราคาที่เกษตรกรจะพออยู่ได้ไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 5 บาท ตอนนี้ตัวเองปลูกฟักทองเอาไว้ 5 ไร่ คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตประมาณ 15 ตัน และจะได้เงินจากการเก็บผลผลิตไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ทำให้ฟักทองกลายเป็นพืชทางเลือกที่ดี เหมาะที่จะเป็นหนึ่งในพืชเกษตรที่จะนำมาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้



จังหวัดเชียงใหม่ ลดการเผา โดยเปลี่ยนต้นข้าวอัดก้อนลดต้นทุน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เนะ ทำการเกษตรแบบ BCG รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เผา เปลี่ยนต้นข้าวอัดก้อนลดต้นทุน

นายเจริญ พิมพ์พาด เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เนะนำ เกษตรกรทำการเกษตร แบบ BCG เร่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยได้เตรียมจุดสาธิตการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2 จุด ดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอแมริม และ พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การ

ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ **500,000** ไร่เกษตรกร **75,000** ครัวเรือน โดยอำเภอแมริม มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ **13,266** ไร่ จุดที่ดำเนินการคือ ตำบลแม่สา อำเภอแมริม ในพื้นที่เกษตรกร ที่ค่ายรบพิเศษ **5** ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรในการอัดฟาง แก่เกษตรกร โดยดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบจำนวน **30** ไร่ เพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าว**1,460** ไร่ โดยจุดที่ดำเนินการ คือบ้านเลขที่ **135** หมู่ **4** บ้านร่องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร ชื่อนายไพบุลย์ บุญชละ พื้นที่ปลูกข้าวจำนวน **30** ไร่

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ บริหารจัดการสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สนับสนุน เครื่องจักร แรงงาน ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแจ้งความประสงค์ ในการอัดฟางในตอนขึ้นทะเบียน และเกษตรกรสมทบในเรื่องเชื้อเพลิงใช้มัดฟางจำนวน **10** บาท ผ่านกลุ่มเกษตรกรทำนาสันผีเสื้อ ฟางก้อนที่ได้เกษตรกรนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก ที่เหลือจึงจำหน่ายราคาก้อนละประมาณ **40 - 45** บาท

เกษตรโยธธ ชู "มัลย์ข้าวตอก" ต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์



วันที่ 3 ม.ค.67 นายพนพล ผุดผ่อง เกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสุพรรณ โศตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นายอำนาจ ขงฮีน เกษตรอำเภอหาชนะชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาชนะชัย และนางสุวรรณาศิลา พล ประชานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร (มัลย์ข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปผลพื้นที่เป้าหมายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2567 จำนวน 6 จุด

ทั้งนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร (มัลย์ข้าวตอก) จังหวัดยโสธร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2567 โดยหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการจัดเวทีชุมชนถอดบทเรียนตามขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และร่วมลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน ติดตามรวบรวมเก็บข้อมูล เพื่อค้นหาคำตอบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาจากภูมิปัญญาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ใช้หลักการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area base) และกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างคุณค่าจากอัตลักษณ์ของชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป

นิคมคนแห่ นิคมชาวนา
ปศุคนแห่ ปศุคนชาวนา

สยามฟู้ด

ก่อตั้ง ๒๕๓๒ สถาปนา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

วิสาหกิจชุมชนฯ เลี้ยงโคแบบแปลงใหญ่ ตำบลกำแพง ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเกรดพรีเมียม ปลอดภัย 100% ตอบทุกโจทย์สายเนื้อ

ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสตูล หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่นี้มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนแปรรูปมากมาย ได้แก่ เนื้อแปรรูป เนื้อสไลด์ กระดูก และส่วนอื่น ๆ ที่พร้อมรับประทาน ทั้งแบบเสียบไม้พร้อมปิ้งย่าง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ ไบพายวุ้น สันคอวัว สามชั้นวุ้น ลิ้นวัว หรือเนื้อที่สำหรับทำสเต็กสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคในราคาเกษตรกร



วิสาหกิจชุมชนฯ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2559 ร่วม 9 ปีของการเติบโตจากสมาชิก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 118 คน ที่แห่งนี้ยังเป็น ศูนย์เครือข่ายจุดเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุน โดยโคขุนทุกตัวจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ก่อนส่งชำแหละจากคั่นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ทุกคนต้องมีความรู้ในการปรับคุณภาพ ให้โคขุนกินอาหารคุณภาพ ทั้งอาหารหมัก อาหารที่เป็นธัญญาพืชและอาหารเสริม เพื่อให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพเท่ากัน ไม่มีกลิ่นคาว ระดับพรีเมียมทุกตัว เกษตรกรจะได้ราคาดีกว่าตลาดทั่วไป โดยประกันราคา 95-100 บาท (ในขณะที่ตลาดทั่วไปอยู่ที่ 70 บาท) ผู้บริโภคจึงไว้ใจได้ถึงคุณภาพ และราคา

จำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ 300 บาท โดยทุกเดือนจะมีการชำแหละไม่น้อยกว่าเดือนละ 6 ตัว ในรอบปีประมาณ 100 ตัว ที่ต้องสต็อกโคขุนไว้

นางสาวมนัสนันท์ นุ่นแก้ว เกษตรอำเภอละงู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมแปลงใหญ่โคตำบลกำแพง โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอละงูมาคอยให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการตลาด และแนวทางการดำเนินการของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตทางกลุ่มบอกว่า มีแนวคิดที่จะผลิตลูกชิ้นเนื้อ และมีการรับข้อมูลข่าวจากสมาชิก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกอีกทางหนึ่ง



สำหรับ นายชำชูดติน เล่งเจะ ประธานแปลงใหญ่โคตำบลกำแพง (หรือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) ยังปรับตัวเพื่อตอบโจทช์ธุรกิจแบบสมัยใหม่ ด้วยการไลฟ์สด (ชื่อเพจสิงห์ตะวัน โคขุน) ขายสินค้าเองทางออนไลน์ นอกจากลูกค้าประจำแล้ว เพื่อสร้างภาพจำ และอัตลักษณ์เฉพาะกับสินค้า เพื่อตอบโจทช์ชาวสตูลที่ชื่นชอบรสชาติเนื้อ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 089-733-7771